

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN THÔNG NÔNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:01/2019/NQ-HĐND

Thông Nông, ngày 21 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**Về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu
phát triển kinh tế-xã hội năm 2019**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THÔNG NÔNG
KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 9**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Thông Nông về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019;

Xét Tờ trình số: 52/TTr-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện, về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện. Đồng thời nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019.

Trong 6 tháng đầu năm 2019 tình hình, kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục được duy trì và phát triển; các chỉ tiêu về nông nghiệp cơ bản đạt kế hoạch đề ra; di chuyển chuồng trại ra xa nhà ở tăng 96,55% so với cùng kỳ; hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2018; thu ngân sách tăng 2,24% so với cùng kỳ 2018; hoạt động kinh doanh thương mại và dịch vụ trên địa bàn ổn định, hàng hóa lưu thông trên thị trường dồi dào, phong phú, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của người dân, nhất là trong dịp tết nguyên đán; công tác giáo dục đào tạo, công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân

dân được duy trì và chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi; các chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội luôn được quan tâm thực hiện; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, phòng chống tham nhũng được tập trung chỉ đạo thực hiện; an ninh trật tự, an toàn xã hội được tăng cường, quốc phòng - an ninh được duy trì ổn định, giữ vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế đó là: Sản lượng lương thực các cây trồng giảm so với cùng kỳ năm 2018; diện tích trồng cây thuốc lá giảm so với cùng kỳ năm 2018, việc phát triển sản xuất cây nghệ trở thành hàng hoá gặp nhiều khó khăn; xuất hiện sâu lạ hại ngô (sâu keo mùa thu) trên địa bàn; việc triển khai các nguồn vốn hỗ trợ sản xuất gặp nhiều khó khăn, thực hiện chậm. Công tác giải ngân xây dựng cơ bản giảm 10,5% so với cùng kỳ; vẫn còn có tình trạng một số hộ gia đình vẫn chưa xin cấp phép xây dựng khi xây dựng nhà ở. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chất lượng chưa cao, thiếu bền vững; thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt thấp. Các xã chưa thực sự chủ động, quyết tâm cao trong công tác xây dựng nông thôn mới; công tác giải phóng mặt bằng một số công trình còn gặp nhiều khó khăn, chậm tiến độ. Tình hình buôn lậu hàng hóa, buôn bán pháo nổ những ngày giáp tết vẫn xảy ra; tình hình tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông vẫn còn, số người dân vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm thuê vẫn tiếp diễn, chưa có giải pháp giải quyết một cách căn cơ, hoạt động truyền đạo trái phép vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong việc tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện giải quyết những phát sinh, vướng mắc vẫn còn thiếu nhịp nhàng, hiệu quả chưa cao.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019.

Rà soát lại từng chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2019, đánh giá đúng tình hình, có giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế, khó khăn, quyết tâm thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2019 ở mức cao nhất.

1. Kinh tế

- Tăng cường các biện pháp chỉ đạo khoa học kỹ thuật vào sản xuất vụ mùa, vụ hè thu, quan tâm mở rộng diện tích ngô hè thu bù đắp sản lượng lương thực thiếu hụt vụ đông xuân; tiếp tục chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu phi và các loại sâu bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất qua các nguồn vốn chương trình mục tiêu kíp

thời vụ, kết quả cao, quan tâm chú trọng đánh giá kết quả và tuyên truyền nhân rộng. Tiếp tục chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở đạt kế hoạch đề ra. Chủ động triển khai các phương án phòng chống lụt bão - giảm nhẹ thiên tai, phòng cháy chữa cháy rừng. Đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; đẩy nhanh tiến độ các chương trình, dự án theo kế hoạch.

2. Quy hoạch, xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, tài nguyên & môi trường

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án ghi vốn trong năm 2019 và khẩn trương quyết toán các dự án đã hoàn thành trong năm 2018 và các năm trước chưa thực hiện xong. Thường xuyên kiểm tra tiến độ và chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn các xã, thị trấn. Duy trì thực hiện công tác chỉnh trang đô thị; quản lý xây dựng; kiểm tra và xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn.

- Tiếp tục tuyên truyền, triển khai các loại văn bản giáo dục pháp luật về Tài nguyên - Môi trường theo quy định. Giải quyết kịp thời các đơn, thư khiếu nại của công dân theo quy định. Tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về hoạt động khai thác khoáng sản, việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn.

3. Tài chính - Kế hoạch, ngân hàng

- Rà soát và quản lý tốt mọi nguồn thu trên địa bàn, lập phương án phối kết hợp với các ngành chức năng quản, lý nguồn thu thuế giá trị gia tăng đối với các công trình xây dựng. Đảm bảo kịp thời các khoản chi ngân sách theo dự toán được giao, kiểm soát chặt chẽ việc chi tiêu ngân sách nhà nước.

- Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT: Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tăng cường huy động vốn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho khách hàng vay vốn.

- Ngân hàng chính sách xã hội huyện: Nâng cao vai trò hoạt động, kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội huyện, về công tác tuyên truyền các nguồn vốn vay ưu đãi của nhà nước đến các hộ dân, trách nhiệm của người được vay vốn, các tổ vay vốn.

4. Văn hoá - xã hội

- Thực hiện công tác tổ chức sinh hoạt hè cho học sinh tại địa phương; tổ chức bồi dưỡng chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên; tổ chức tuyển sinh năm học 2019 - 2020. Thực hiện chương trình năm học mới theo kế hoạch, thực hiện có hiệu quả các hoạt động giáo dục để nâng cao chất lượng

giáo dục toàn diện. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục - xóa mù chữ, xây dựng trường chuẩn quốc gia theo kế hoạch.

- Tiếp tục phối hợp với các ngành tuyên truyền cho nhân dân biết và tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và công tác gia đình trên địa bàn huyện. Kiểm tra, đánh giá xét công nhận danh hiệu gia đình, làng, cơ quan, trường học văn hoá năm 2019; tăng cường hơn nữa công tác quản lý các khu di tích đã được công nhận; tiếp tục duy trì thành lập đội kiểm tra liên ngành các dịch vụ văn hoá công cộng thực hiện có hiệu quả. Tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh nâng cao chất lượng, số lượng các tin bài trên cổng thông tin điện tử của huyện.

- Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phấn đấu năm 2019 thực hiện đạt các chỉ tiêu đã đề ra.

- Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, triển khai các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về công tác dạy nghề, giải quyết việc làm; giải quyết đúng, đủ và kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp ngày Thương binh liệt sỹ; chỉ đạo triển khai công tác xóa đói giảm nghèo hiệu quả.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá các hoạt động trong lĩnh vực y tế, việc thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân.

5. Nội vụ, Thanh tra, Tư pháp

Tiếp tục ổn định bộ máy, tổ chức; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa, nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan Nhà nước tỉnh Cao Bằng. Tiếp tục nâng cao hiệu quả việc sử dụng hệ thống quản lý văn bản điều hành VNPT-iOffice 4.0 tại các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đẩy mạnh hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và cấp xã. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng. Xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng qua công tác thanh tra và giải quyết tố cáo; tăng cường sự giám sát của cơ quan, tổ chức, cộng đồng và xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền và triển khai có hiệu quả việc sáp

nhập các cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp, xóm, xã, huyện theo chỉ đạo của cấp trên.

- Thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, duy trì thực hiện tiếp dân theo quy định.

6. An ninh, quốc phòng

- Tiếp tục duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu đối với lực lượng vũ trang; củng cố, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên theo kế hoạch; Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh và giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối tượng; luôn đảm bảo lực lượng sẵn sàng cơ động, tham gia công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn.

- Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nắm vững tình hình xuất nhập cảnh, tình hình dân tộc, vùng có đạo. Duy trì tốt công tác trực ban, trực chiến ở các đơn vị, đảm bảo các phương án sẵn sàng chiến đấu thường xuyên, liên tục. Duy trì thường xuyên chế độ giao ban 3 lực lượng theo Nghị định 77/NĐ-CP và Nghị định 133/NĐ-CP của Chính phủ. Thực hiện huấn luyện theo kế hoạch; chuẩn bị tốt cho diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019 tại 3 xã (Vị Quang; Lương Thông; Đa Thông). Tiếp tục chỉ đạo phối hợp với các ngành chức năng của huyện, xã có liên quan tổ chức tuyên truyền nhân dân không xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê. Tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm Hiệp định về quản lý biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo, tổ chức, thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân huyện Thông Nông khóa XVII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 6 năm 2019./.

CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Bảo